



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  
และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ  
ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก  
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวพัชพร รักถาวร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติพันธุ์ อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางเลิศลักษณ์ สีลาเรืองแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพัชพร รักถาวร  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๔ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๕ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๔ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๕๒๕๐
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๔
๓. อื่นๆ (ระบุ)..... ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพัชพร รักถาวร

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชาย : กรณีศึกษาการติดเชื้อเอชไอวี

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่รพท. ๑๗๘)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ

สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ Sexually transmitted diseases (STD) สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย และติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม หรือเกิดจากเชื้อไวรัส เช่น เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี เริม หูดหงอนไก่ ในกรณีที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถรักษาได้โดยการให้ยาปฏิชีวนะ แต่หากเกิดจากเชื้อไวรัสไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงแต่รักษาตามอาการเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์สามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการเกิดขึ้น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สำคัญและเป็นปัญหาระดับโลก คือ โรคเอดส์ หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อที่ชื่อว่า Human Immunodeficiency Virus (HIV) ซึ่งจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จนร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้ พบได้ในสารคัดหลั่งจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เลือด เยื่อเมือกใน ช่องคลอด น้ำอสุจิและน้ำลาย ดังนั้นเชื้อเอชไอวีจึงสามารถติดต่อเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง การมีเพศสัมพันธ์ และจากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ ที่มีอาการในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า มีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสิ้น จำนวน ๔๔๔,๐๘๘ ราย เสียชีวิตแล้ว จำนวน ๑๔,๗๐๐ ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน ๕,๕๐๐ ราย โดยกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีทั้งกลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มผู้ขับรถบรรทุก กลุ่มผู้ขายบริการ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เปิดรับความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น ทำให้ค่านิยมทางเพศดั้งเดิมของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผลการศึกษาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน พบว่าความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนี้อยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

อย่างต่อเนื่องวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ได้แก่ การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีเพื่อให้ยาควบคุมปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือดจนวัดไม่ได้ รายงานความก้าวหน้าระดับประเทศในการดำเนินงานการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งให้เห็นว่าการรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์จึงลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา

สำหรับโรงพยาบาลหลวงพ่อกวี่ศักดิ์ ชูตินโร อุทิศ ในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ รายต่อปี มีทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย มีจำนวนเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นกลุ่มชายรักชายเพิ่มจาก ๒๔ คน เป็น ๓๕ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นจาก ๓๕ คน เป็น ๗๖ คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของการเกิด "โรคเอดส์" และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มที่พบว่ามีความเสี่ยงมากกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มชายรักชาย ทั้งนี้เพราะบางรายไม่กล้าเปิดเผยตัว กลัวถูกตีตรา ทำให้บุคคลกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ มีปัญหาภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตต่ำลง จากรายงานการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลวงพ่อกวี่ศักดิ์ ชูตินโร อุทิศ พบว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่กลุ่มชายรักชายที่มีระดับ Cluster of differentiation ๔ (CD<sub>4</sub>) < ๑๐๐ Cell/mm<sup>3</sup> และมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสร่วมด้วย ทำให้เป็นภาระในการดูแลและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งของผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล และประเทศชาติ การดูแลรักษาเฉพาะทางในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มชายรักชายสิ่งสำคัญคือการส่งเสริมให้มีความรู้ที่ถูกต้องและตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและรับเชื้อเพิ่ม ป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องสม่ำเสมอตรงเวลาและต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส นอกจากนี้เพื่อการรักษาที่ได้ผล ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มชายรักชายต้องมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ผู้ขอรับการประเมินจึงนำเอาโปรแกรม HIV/AIDS Treatment Literacy ซึ่งเป็นโปรแกรมการให้ความรู้ในการดูแลรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ผ่านกระบวนการ เรียนรู้เรื่องโรคเอดส์โดยตรง ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพมาส่งเสริมการดูแลตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มชายรักชาย

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางในการให้บริการการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง
๒. ผู้เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่คลินิกสุขภาพพิเศษ ใช้เป็นแนวทางในการแนะนำผู้มารับบริการให้สามารถดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดอัตราการขาดยาและขาดนัดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
๓. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สามารถควบคุมและลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายและลดอัตราการตายได้

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เอกสารขั้นตอนการให้การดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชาย : กรณีศึกษาการติดเชื้อเอชไอวี

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาและวางแผนการพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานของโรงพยาบาลหลวงพ่อบุศศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

๒. เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลหลวงพ่อบุศศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ

๓. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการให้บริการคลินิกสุขภาพพิเศษ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อบุศศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ ของผู้มารับบริการและญาติ

๔. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้ทราบสิทธิและสิทธิประโยชน์ของตนเอง ทราบขั้นตอนการเข้ารับบริการและเข้าถึงบริการสุขภาพของคลินิกสุขภาพพิเศษ โรงพยาบาลหลวงพ่อบุศศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ ตามแนวทางการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

เป้าหมาย

๑. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถป้องกันการรับเชื้อเพิ่มและแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น

๒. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สามารถควบคุมปริมาณไวรัสในกระแสเลือด และเข้าถึงบริการการรักษาตามแนวทางการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และญาติมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อฉวยโอกาส มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่รับเชื้อเพิ่ม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น รวมทั้งควบคุมปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้

๒. สามารถนำเอกสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของโรงพยาบาล เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามแนวทางการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพของคลินิกสุขภาพพิเศษ และได้รับการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานที่ดีและปลอดภัยตามแนวทางในการให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐